

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรมส่งต่อเนื่อง

หมายเหตุ

- หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ในแต่ละเดือนหลังจากสมัครเข้าโปรแกรมส่งต่อเนื่อง กรุณาแจ้งความจำนงของท่านล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันหักบัญชีธนาคาร/ บัตรเครดิตของทุกเดือน
- กรอกหนังสือยินยอมให้หักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตในรูปแบบฟอร์มนี้แล้วส่งกลับที่บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะท่านที่เลือกให้หักบัญชีธนาคาร (“บัญชีธนาคาร”) การรอพิจารณาอนุมัติจากธนาคารใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ดังนั้นใน 2 เดือนแรกกรุณาชำระเงินและรับสินค้าด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ฯ นู สกิน บริษัทฯ จะเริ่มทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ในการจัดส่งในวันที่ได้รับสินค้าที่ได้ทำการเลือกไว้ข้างต้น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่บริษัทได้รับอนุมัติการจัดการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
- ผู้สมัครโปรแกรมส่งต่อเนื่อง 1 รหัส แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) หรือ 1 หมายเลขสมาชิก (Member) สามารถตัดบัญชีได้ 1 บัญชีธนาคารเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายราคาโปรแกรมส่งต่อเนื่องสำหรับ แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) และสมาชิก (Member) ที่ยื่นเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
- ในกรณีการตัดบัญชีธนาคารแต่ไม่มีการมารับสินค้าทั้ง 2 เดือนแรกหลังจากยื่นหนังสือยินยอมฉบับนี้ตามวันที่เลือกไว้ในเอกสารด้านบน การสมัครโปรแกรมส่งต่อเนื่องสำหรับบัญชีธนาคารอัตโนมัติฉบับนี้ จะถือว่าเริ่มต้นในเดือน (i) ที่ผู้สมัครรับผลิตภัณฑ์ หรือ (ii) ถัดจากวันที่ธนาคารอนุมัติการหักบัญชีธนาคารเพื่อซื้อสินค้า ขึ้นอยู่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน
- โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมต่อเนื่องโดยจะต่ออายุให้อัตโนมัติทุก 6 เดือน และขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหนังสือยินยอมเรียกเก็บเงินจากการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตโปรแกรมส่งต่อเนื่อง

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ธนาคารเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตหมายเลขดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อชำระค่าผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งสินค้าอัตโนมัติให้แก่ข้าพเจ้า อีกทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทฯ และนำเงินตามจำนวนที่หักดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัทฯ ที่กำหนด โดยให้ถือว่าเป็นบรรดาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตที่ธนาคารได้ทำขึ้นมีความถูกต้องทุกประการ

ในการเรียกเก็บเงินผ่านการหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตของข้าพเจ้าเพื่อชำระค่าผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งสินค้าอัตโนมัติให้แก่ข้าพเจ้า อีกทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ แจ้งแก่ธนาคารไม่ถูกต้อง และธนาคารได้เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้หรือข้อมูลอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทฯ โดยตรง โดยข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องธนาคารให้ชดเชยเงินที่ธนาคารได้เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตและบัญชีธนาคาร เพื่อชำระค่าผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ตามใบแจ้งหนี้หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทฯ และในกรณีที่ข้าพเจ้าตกลงที่จะให้ธนาคารเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตและบัญชีธนาคาร เพื่อชำระค่าผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวให้กับบริษัทฯ นั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ธนาคาร ข้าพเจ้ายินยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่ธนาคารทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อวงเงินบัตรเครดิต หรือเงินในบัญชีธนาคารมีเพียงพอ (แล้วแต่กรณี) ในการหักบัญชีชดเชยนั้นเท่านั้น รวมทั้งไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีต่ออย่างไร้เงื่อนไขเนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนี้ได้จาก STATEMENT ของธนาคาร หรือจากใบรับ/ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีธนาคาร หรือ หมายเลขบัตรเครดิต ข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม หนังสือขอให้หักบัญชีธนาคารหรือ หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ด้วยทุกประการ

หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเครดิตฉบับนี้ จะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่ทำหนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป และให้ผลบังคับต่อไปจนกว่าธนาคารจะได้บอกเลิกใช้บริการตามหนังสือฉบับนี้หรือข้าพเจ้าทำการเพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน

นโยบายและระเบียบการ

นโยบายและระเบียบการโปรแกรมส่งต่อเนือง (ARO) จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนโยบายและระเบียบการใช้เฉพาะโปรแกรม ส่งต่อเนือง (ARO) เท่านั้น จะไม่ปะปนและไม่แทนที่หรือเพิ่มเติมหรือขยายนโยบายและระเบียบการ นู สกิน แต่อย่างใด

นิยาม

ในกรณีที่คุณเป็น แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) คำจำกัดความหรือข้อความที่ให้นิยามไว้ในข้อตกลงว่าด้วยการเป็น นู สกิน แบนด์ แอฟฟิเลียต (Nu Skin Brand Affiliate Agreement) จะมีความหมายเช่นเดียวกัน เมื่อนำมาใช้ในข้อตกลงนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่น กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก (Member) ข้อกำหนด ส่วนน และคำย่อที่กำหนดไว้ในข้อตกลงว่าด้วยการเป็นสมาชิก (Member Agreement) จะมีความหมาย การตีความ และโครงสร้างเหมือนกันเมื่อใช้ข้อตกลงนี้

โปรแกรมส่งต่อเนือง (ARO)

เป็นโปรแกรมที่ให้ แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) และสมาชิก (Member) ของ นู สกิน ประเทศไทย ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้เป็นรายเดือนโดยอัตโนมัติและชำระเงินจะทำการเรียกเก็บผ่าน บัญชีธนาคาร หรือ บัตรเครดิตที่จัดทำขึ้น

โปรแกรม

หมายถึงโปรแกรมส่งต่อเนือง

ความรับผิดชอบในการเข้าร่วมโปรแกรม

ก. ถ้า แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอยู่โดยผ่านโปรแกรมส่งต่อเนือง แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) สามารถให้บริการลูกค้าในประเทศไทยเท่านั้น

ข. ถ้า แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) ใช้โปรแกรมส่งต่อเนืองเพื่อดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอยู่ แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) แต่ละท่านจะต้องมีหน้าที่จัดเตรียมบริการอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้มุ่งหวังและลูกค้าปลีก ความรับผิดชอบของแบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) แต่ละท่านคือ

1. อำนวยความพึงพอใจและใส่ใจกับลูกค้า
2. จัดการอบรมเรื่องผลิตภัณฑ์ และ
3. ช่วยเหลือลูกค้าในการแลกเปลี่ยน และ/หรือผลิตภัณฑ์แก่ นู สกิน

นโยบายแลกเปลี่ยน และรับคืนผลิตภัณฑ์

ก. ถ้า แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอยู่ผ่านโปรแกรมส่งต่อเนือง แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) ต้องอธิบายนโยบายการแลกเปลี่ยนและรับคืนผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าปลีก แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) จะต้องช่วยเหลือลูกค้าปลีกในการแลกเปลี่ยนและส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อภายใต้นโยบายการแลกเปลี่ยนและรับคืนผลิตภัณฑ์

ง. ทุกคำร้องสำหรับการคืนเงินและการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ที่ถูกส่งจากโปรแกรมส่งต่อเนือง อยู่ภายใต้นโยบายในการคืนเงินและแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของ นู สกิน ประเทศไทย ซึ่งบังคับใช้กับ แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) หรือสมาชิก

(Member) ตามที่ระบุไว้ในนโยบายและระเบียบการ หรือข้อตกลงว่าด้วยการเป็นสมาชิกตามลำดับ บริษัทจะคืนเงินจำนวนร้อยละเก้าสิบ (90%) ของราคา โดยบริษัทจะหักเงินจำนวน ร้อยละสิบ (10%) ของราคาเพื่อเป็นค่าดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวและหักเงินโบนัสที่เกี่ยวข้อและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระล่วงหน้า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิดและจำหน่ายต่อได้และ อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท ซึ่งได้นำมาคืนภายใน (ก) สิบสอง (12) เดือน นับจากวันที่สั่งซื้อ สำหรับผลิตภัณฑ์ นู สกิน และ ฟาร์มานี็กซ์ ในกรณีของ แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) หรือสมาชิก (Member) ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือ (ข) 30 วัน สำหรับอุปกรณ์ส่งเสริมการขายนับจากวันสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดย แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) บริษัทอาจทำการหักโบนัส (ในกรณีที่ แบนด์ แอฟฟิเลียต ทำการคืนสินค้า) และค่าดำเนินการจากยอดเงินคืน

จ. ถ้า แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในผลิตภัณฑ์ที่ขาย นู สกิน สงวนสิทธิ์ที่จะหักคืนโบนัสที่จ่ายให้กับ แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือดำเนินการใดๆ เท่าที่เห็นจำเป็นการยกเลิกและการระงับการมีส่วนร่วมโปรแกรม

ด. ถ้า แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในผลิตภัณฑ์ที่ขาย นู สกิน สงวนสิทธิ์ที่จะหักคืนโบนัสที่จ่ายให้กับ แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือดำเนินการใดๆ ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการเป็น แบนด์ แอฟฟิเลียต และ/หรือ นโยบายและระเบียบการเท่าที่เห็นจำเป็น

การยกเลิกและการระงับการมีส่วนร่วมโปรแกรม

ข. นู สกิน อาจใช้ดุลยพินิจ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมของ แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) หรือสมาชิก (Member) เพราะเหตุดังต่อไปนี้

- 1.) ใช้บัตรเครดิตรูปแบบไม่มีอำนาจ และไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
- 2.) ไม่ปฏิบัติตามนโยบายแลกเปลี่ยนของ นู สกิน
- 3.) แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) หรือสมาชิก (Member) ที่ไม่มีความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมส่งต่อเนื่อง
- 4.) แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) หรือสมาชิก (Member) ใช้โปรแกรมไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
- 5.) ถูกยกเลิกการเป็น แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) นู สกิน หรือยกเลิกจากการเป็นสมาชิก (Member) ของบริษัท
- 6.) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบการขอบังคับใด ๆ โดย แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) หรือสมาชิก (Member)
- 7.) ฝ่าฝืนข้อกำหนดของนโยบายและระเบียบการของโปรแกรมส่งต่อเนื่อง ข้อตกลง แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate Agreement) ในการเป็นแบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) ของ นู สกิน หรือข้อตกลงอื่นใดระหว่าง นู สกิน อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (“นู สกิน”) และ/หรือ นู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) หรือสมาชิก (Member) ทำการละเมิดนโยบายและระเบียบการของโปรแกรมส่งต่อเนื่อง ข้อตกลงว่าด้วยการเป็นสมาชิก หรือ ข้อตกลงอื่นๆ ระหว่าง นู สกิน และ/หรือ บริษัท และสมาชิก

ข. นู สกิน อาจใช้ดุลยพินิจจะระงับการเป็นผู้มีส่วนร่วมโปรแกรมนี้ชั่วคราวโดยยังคงรักษายอดจำหน่ายไว้โดยไม่ยกเลิกการเป็น แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) เมื่อมีเหตุการณ์ดังที่มีการระบุไว้ในข้อ ๑. ข้างต้นเกิดขึ้นหรือสงสัยว่าจะเกิดขึ้น ถ้าหลังจาก นู สกิน ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีการฝ่าฝืนใดๆ แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) ก็จะกลับคืนสู่โปรแกรมและมีสิทธิ์ได้รับโบนัส และการบันทึกยอดจำหน่ายที่รักษาไว้กลับดังเดิมไม่เช่นนั้น นู สกิน อาจใช้สิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการเข้าร่วมจำหน่ายโปรแกรมโบนัส และ/หรือการบันทึกยอดจำหน่าย หรือยกเลิกการเป็น แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) นู สกิน อาจระงับการเข้าร่วมโปรแกรมของสมาชิก (Member) เป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกัน หากมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ใน (๑) เกิดขึ้นหรือสงสัยว่าจะเกิดขึ้นและจะกลับคืนเข้าสู่โปรแกรมเมื่อได้รับการยืนยันว่าไม่มีการละเมิดเกิดขึ้น

วิธีการสมัครและข้อตกลง

ณ. แบนด์ แอฟฟิเลียด (Brand Affiliate) หรือสมาชิก (Member) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโปรแกรม ส่งต่อเนื่อง ต้องกรอกข้อมูลในข้อตกลงโปรแกรมส่งต่อเนื่อง พร้อมด้วยแบบฟอร์มเอกสารอื่นที่จำเป็น แล้วยื่นให้กับ บู สกิน

ญ. เมื่อข้อตกลงเป็นที่ยอมรับแล้ว จะมีผลต่อเนื่องจนกว่าแบนด์ แอฟฟิเลียด (Brand Affiliate) หรือสมาชิก (Member) จะทำการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันที่ประสงค์จะทำการยกเลิกหรือแก้ไขข้อตกลง

ฎ. แบนด์ แอฟฟิเลียด (Brand Affiliate) หรือสมาชิก (Member) เข้าใจว่า บู สกิน จะหักเงินอัตโนมัติที่กำหนดในใบสมัครการชำระค่าผลิตภัณฑ์และหนี้เป็นความรับผิดชอบของแบนด์ แอฟฟิเลียด (Brand Affiliate) หรือสมาชิก (Member)

ฏ. การแลกเปลี่ยนสินค้าโดย แบนด์ แอฟฟิเลียด (Brand Affiliate) จะดำเนินการตามนโยบายและระเบียบการของ บู สกิน และการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โดยสมาชิก (Member) จะดำเนินการตามนโยบายในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในข้อตกลงว่าด้วยการเป็นสมาชิก

จ. ถ้า แบนด์ แอฟฟิเลียด (Brand Affiliate) หรือสมาชิก (Member) ผ่าฝืนข้อตกลง จะมีผลให้ยกเลิกหรือระงับข้อตกลง การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในโปรแกรมส่งต่อเนื่อง

หัวข้อตกลง

ฉ. หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงนี้ใช้เฉพาะเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น จะไม่ถือเป็นการอธิบาย ขยาย ต่อเติม หรือจำกัด หรือขยาย ความหมายหรือตีความข้อกำหนดใด ๆ

กฎที่ใช้บังคับ

ช. ข้อตกลงนี้ใช้กฎหมายของประเทศไทยบังคับและทั้งสองฝ่ายยอมรับเขตอำนาจศาลของศาลกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

การสละสิทธิ์

ค. การที่ บู สกิน (ประเทศไทย) หรือ บริษัทในเครือ (หมายรวมถึง บู สกินเอ็นเตอร์ไพรส์ อิงค์) อาจดำเนินการสละสิทธิ์ใด ๆ ที่ แบนด์ แอฟฟิเลียด (Brand Affiliate) หรือสมาชิก (Member) ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของโปรแกรมส่งต่อเนื่องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทั้งนี้การดำเนินการจะเป็นไปภายใต้ข้อตกลงในโปรแกรมส่งต่อเนื่อง และการสละสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นนี้จะไม่รวมถึงการสละสิทธิ์ ภายใต้ข้อตกลงอื่นๆ ที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ และ แบนด์ แอฟฟิเลียด (Brand Affiliate)

ค. ถ้าข้อกำหนดใดของข้อตกลงโปรแกรมส่งต่อเนื่อง ไม่สามารถบังคับได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ให้ถือว่าข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกันสามารถนำมาใช้เท่าที่จำเป็น หรือถ้าข้อหนึ่งข้อใดไม่สามารถบังคับได้ ก็จะไม่เป็นเหตุให้ข้อกำหนดอื่นใดในข้อตกลงไม่มีผลบังคับด้วย

ข้อตกลงโปรแกรมส่งต่อเนื่อง

โปรแกรมส่งต่อเนื่อง เป็นข้อตกลงให้ถืออีกอย่างหนึ่ง โดยที่ แบนด์ แอฟฟิเลียด (Brand Affiliate) หรือสมาชิก (Member) อาจสมัครเข้าร่วมโปรแกรมส่งต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยชำระด้วยการหักเงินจาก บัญชีธนาคาร หรือเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตโดยการลงนามในข้อตกลงนี้ แบนด์ แอฟฟิเลียด (Brand Affiliate) หรือสมาชิก (Member) ที่ประสงค์เข้าร่วมโปรแกรมตกลงใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าเพื่อให้มีคุณสมบัติในการสั่งซื้อในโปรแกรมนี้ ข้าพเจ้าจะต้องซื้อขั้นต่ำที่ 50 PV ในราคาสมาชิกที่เกี่ยวข้องในแต่ละเดือน ข้าพเจ้าจะระบุปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้รับเป็นรายเดือนลงในแบบฟอร์มใบสมัครที่แนบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

2. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจนครบกำหนด ทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คืนผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายจากผู้ผลิต)

3. ข้าพเจ้าจะจัดส่งหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีธนาคาร หรือ ชำระ ผ่านบัตรเครดิต (“หนังสือยินยอม”) ของข้าพเจ้าให้แก่ บู สกิน พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี หรือหมายเลขบัตรเครดิตพร้อมลายมือชื่อเจ้าของบัญชี หรือ บัตรเครดิต โดยข้าพเจ้าจะชำระราคาค่าผลิตภัณฑ์และยอมผูกพันตนที่สั่งซื้อทางโปรแกรมด้วยการหัก บัญชีธนาคาร หรือชำระผ่านบัตรเครดิตที่ระบุไว้ สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งสินค้าอัตโนมัติให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการพิจารณาอนุมัติจากธนาคารอาจใช้เวลาภายในสอง (2) เดือนนับจากวันที่ยื่นหนังสือยินยอม ดังนั้นหากข้าพเจ้าสมัครด้วยการหักเงินจากบัญชีธนาคาร ข้าพเจ้ายินยอมว่าก่อนการได้รับอนุมัติจากธนาคาร ข้าพเจ้าจะต้องมาชำระและรับสินค้าที่ศูนย์ บู สกิน ในวันจัดส่งที่ระบุไว้ด้านบน หากข้าพเจ้าไม่มารับสินค้าดังกล่าว ข้าพเจ้าขอยินยอมว่าการเป็นสมาชิกของโปรแกรมส่งต่อเนืองนี้ จะเริ่มต้นในเดือนที่ (i) เมื่อข้าพเจ้ารับสินค้า (ii) ตามวันที่ธนาคารอนุมัติบัญชีธนาคารเพื่อสั่งซื้อสินค้า โดยพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

4. ยกเว้นสอง (2) เดือนแรกของการสมัครแบบหักบัญชีธนาคารที่อ้างถึงในข้อ 3 ด้านบน (หากมี) ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงว่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกไว้ในใบสมัครจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ข้าพเจ้าระบุไว้ทุก ๆ เดือน รวมถึงวิธีการชำระเงินตามที่เลือกไว้ ตามวันที่ระบุไว้ในใบสมัคร ข้าพเจ้ายินยอมว่าหากข้าพเจ้าไม่สามารถมารับสินค้าเมื่อบริษัททำการจัดส่งให้แก่ข้าพเจ้า บริษัทอาจจะจับคำสั่งซื้อของข้าพเจ้าสำหรับเดือนนั้นๆ และพยายามจัดส่งอีกครั้งในเดือนถัดไป และการสมัครโปรแกรมส่งต่อเนืองของข้าพเจ้าจะขยายออกไปตามจำนวนเดือนดังกล่าว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากว่าข้าพเจ้าจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ในกรณีที่เป็นวันหยุดราชการ สินค้าจะถูกจัดส่งให้แก่ข้าพเจ้าภายในสาม (3) วันทำการหลังจากวันหยุดราชการนั้นๆ

5. ข้าพเจ้าเข้าใจว่า บริษัทฯ อาจยกเลิกการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ข้าพเจ้า สั่งซื้อตามโปรแกรมนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทฯ จะไม่เรียกชำระค่าผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดส่ง บริษัทฯ จะยังคงจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ยังมีจำหน่ายอยู่ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร และค่าจัดส่งและ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ (หากมี) จะถูกปรับให้สอดคล้องกับราคาสินค้าที่ยกเลิกจำหน่ายโดยอัตโนมัติ

6. ข้าพเจ้าเข้าใจว่าราคาของผลิตภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในใบสมัครอาจมีการปรับราคาขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสูตร ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ การพัฒนา หรือเหตุอื่นๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคา บริษัทฯ จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบถึงราคาที่เปลี่ยนแปลง ถ้าข้าพเจ้าไม่สั่งการให้ดำเนินการเป็นประการอื่น บริษัทฯ จะส่งผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ข้าพเจ้าต่อไปในราคาที่ปรับขึ้น และข้าพเจ้าตกลงที่จะทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่อในราคาที่มีการปรับเปลี่ยนแล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะได้รับค่าผลิตภัณฑ์คืน 100% ตามราคาปรับขึ้น หากข้าพเจ้าแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการคืนผลิตภัณฑ์ ภายใน 30 วันปฏิทินนับจากวันที่ราคาปรับขึ้น

7. สำหรับการชำระผ่านบัตรเครดิตในกรณีที่สินค้าถูกจัดส่งอัตโนมัติให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นในการเรียกเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์ ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

8. ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้บริษัทฯ จัดทำรายการหักบัญชีธนาคาร หรือ หักบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติตามที่ระบุในแบบใบสมัคร เพื่อชำระค่าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อเป็นรายเดือนโดยอัตโนมัติ บริษัทฯ จะไม่ตัดเงินอื่นๆเพิ่มนอกจากที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า

9. ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงว่า ข้อตกลงในการยกเลิกโปรแกรมส่งต่อเนืองจะถูกยกเลิกทันทีโดยที่ข้าพเจ้าต้องบอกกล่าว หากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต ที่จะหักเงินค่าผลิตภัณฑ์ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร หรือวงเงินในบัตรเครดิต ไม่เพียงพอถูกระงับหมดอายุ ยกเลิก หรือถูกยกเลิก

10. ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงว่าข้อตกลงนี้อาจถูกระงับโดยไม่ต้องบอกกล่าว ถ้าข้าพเจ้าฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลง หากข้อตกลงโปรแกรมนี้ถูกยกเลิกโดยเหตุใดๆ ข้าพเจ้าอาจจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เป็นรายเดือนใหม่กับบริษัทฯ โดยยื่นแบบฟอร์มใบสมัครใหม่ ซึ่งบริษัทอาจยอมรับหรือปฏิเสธ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว

11. ข้าพเจ้าเข้าใจว่าบริษัทมีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิกตามที่แสดงในแบบฟอร์มในการสมัคร หากข้าพเจ้าทำการยกเลิกข้อตกลงนี้ก่อนครบหก (6) เดือนแรกนับตั้งแต่วันที่สมัคร ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหากข้าพเจ้าไม่ประสงค์ให้ข้อตกลงนี้มีการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน ก่อนวันครบกำหนดโปรแกรม ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งแก่บริษัทอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์

อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาสามสิบ (30) วันทำการ ก่อนวันครบสัญญา 6 เดือนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกันกับข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการหักบัตรเครดิตที่ระบุหรือเรียกเก็บเงินทุกเดือนตามวรรค 8 ของข้อตกลงนี้

12. หากข้าพเจ้าเป็น แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ นู สกิน แล นู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ อิงค์ ในเอกสารสัญญาของ แบนด์ แอฟฟิเลียต นู สกิน แล นู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ อิงค์ และข้อตกลงในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ นู สกิน ในประเทศไทย กับ นู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด นโยบายและระเบียบการของ นู สกิน (รวมเรียกว่า “เอกสารสัญญา นู สกิน”) ซึ่งมีผลบังคับใช้ร่วมกันกับข้อตกลงโปรแกรมส่งต่อเนื่อง หากข้าพเจ้าเป็นสมาชิก (Member) ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าข้อตกลงว่าด้วยการเป็นสมาชิกจะมีผลบังคับใช้ร่วมกับข้อตกลงโปรแกรมส่งต่อเนื่อง

13. ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าข้อตกลงโปรแกรมส่งต่อเนื่องจากถูกยกเลิกหรือระงับโดยบริษัทหากข้าพเจ้าละเมิดข้อกำหนดของเอกสารสัญญา นู สกิน หรือข้อตกลงว่าด้วยการเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี

14. ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงโปรแกรมส่งต่อเนื่องจะไม่แทนที่ หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงว่าด้วยการเป็น แบนด์ แอฟฟิเลียต ของ นู สกิน กับ นู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ อิงค์ และข้อตกลงในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ นู สกิน ในประเทศไทย กับ นู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือข้อตกลงว่าด้วยการเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี

15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเปลี่ยนข้อความในแบบฟอร์มใบสมัคร หลังจากที่ข้าพเจ้าลงนามในข้อตกลงนี้ และข้าพเจ้ายอมรับในข้อตกลงที่ทางบริษัทได้ระบุไว้

16. การบอกเลิกข้อตกลงโปรแกรมส่งต่อเนื่อง จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งไปยังสถานที่ตั้งของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน อีเมล หรือโทรสาร ส่วนการบอกกล่าวโดย บริษัทฯ ให้แก่ แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) หรือสมาชิก (Member) อาจส่งทางไปรษณีย์ อีเมล หรือโทรสาร หรือช่องทางสื่อสารใดๆ ระหว่างบริษัทกับ แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) หรือสมาชิก (Member)

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ในข้อตกลงนี้โดยการแจ้งให้ แบนด์ แอฟฟิเลียต (Brand Affiliate) ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

